

Pleiku, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
năm 2018

Họ và tên: **Dương Văn Trang**

Ngày sinh: *20 tháng 12 năm 1961*

Chức vụ: *Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.*

Chi bộ đang sinh hoạt: *Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.*

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:

1- Về thực hiện nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

- Luôn học tập tác phong, phương pháp công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để vận dụng cho mình phù hợp hơn; tiếp tục nghiên cứu, học tập để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

+ Trong công việc luôn công bằng, chính trực, trọng dụng người tài. Bản thân luôn giữ vững tinh thần “hành động”, “kiên quyết”, “chủ động” để nêu gương cho cán bộ cấp dưới và quần chúng nhân dân.

+ Thực hiện nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; kiên quyết đấu tranh

với chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết nội bộ. Có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh đối với những tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm.

+ Tăng cường công tác giáo dục và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các trường hợp có biểu hiện chạy chức, chạy quyền; thường xuyên giáo dục việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan tổ chức cán bộ.

- Thường xuyên đi công tác cơ sở để nắm chắc tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh; nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao tính chủ động, và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

2- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Trong năm 2018, tôi xác định các nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

- Với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy, bản thân thực hiện tốt vai trò hạt nhân đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điều hòa mối quan hệ hoạt động tốt giữa Thường trực Tỉnh ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Luôn có quyết tâm chính trị cao, quyết đoán, hành động quyết liệt để quyết định xử lý những vấn đề khó, phức tạp, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ngay từ cơ sở, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch của tỉnh.

+ Tập trung các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

+ Chỉ đạo đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tai tệ nạn trên địa bàn.

+ Chỉ đạo việc đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) *một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả* và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) *về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập* và kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ của tỉnh; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, luôn dành thời gian đi cơ sở, tiếp xúc với cử tri trong tỉnh và chỉ đạo thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung và tổ chức, điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân hiệu quả và đúng pháp luật. Đồng thời, phối hợp, giữ mối liên hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân và công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri.

- Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, sẽ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

3- Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017

Những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2017 có phần trách nhiệm của bản thân tôi với tư cách là người đứng đầu; do đó, trong năm 2018, tôi phấn đấu cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong năm 2017; đồng thời, đề cao năng lực tư duy, tìm tòi ý tưởng mới, đưa vào thực tiễn của tỉnh một cách phù hợp, tạo tiền đề để tỉnh phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, luôn bám sát các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định số 42-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng *về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy* và Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XV.

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thường

xuyên đi công tác cơ sở; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở. Quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

- Tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

BÍ THƯ



Đoàn Thị Bích Nguyệt

NGƯỜI ĐĂNG KÝ



Dương Văn Trang

Xác nhận chữ ký của Bí thư Chi bộ Tổng hợp
T/M ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
BÍ THƯ



Nguyễn Xuân Phước